

# อาจารย์ มร.ลป. รับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติการบริหารการศึกษา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปณตพันธ์ เกียรติประภากุล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2565 ประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาด้านที่มีผลงานระดับชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

# นักศึกษา มร.ลป. เข้าร่วมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ศิริกร อินคำ พร้อมด้วย ผศ.งชัย ปันสุข อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายอำพล ครอบชัยภูมิ เข้าร่วมรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “กองทัพไทย ถวายงานสืบสาน โครงการพระพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดวาดภาพดังกล่าว จัดขึ้นโดยกองทัพไทย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการเผยแพร่โครงการพระราชดำริ โดยแสดงความสามารถทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพวาดสะท้อนเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพไทยในการถวายงานสนับสนุนโครงการพระราชดำริ ซึ่ง นายอำพล ครอบชัยภูมิ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ภายใต้ชื่อผลงาน “ผืนป่าของราชินี” ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า





## มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวีนิ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.จตุทิพย์ กายะ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และทีมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสวรรคค่อนันต์วิทยาลัย จังหวัดสุโขทัย และวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 โรงเรียนแม่แตงวิทยาลัย และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน เพื่อแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เริ่มรับสมัครประเภทโควตา สำหรับโรงเรียนเครือข่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 ส่วนการสมัครคัดเลือกทั่วไป รอบที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 40 สาขา 23 หลักสูตร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่ [www.lpru.ac.th](http://www.lpru.ac.th)



# มร.ลป. ร่วมการประชุมสภากาแพ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป และ ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน ร่วมการประชุมสภากาแพ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565 ณ ศูนย์แห่งความสุข Happiness Center คลังน้ำมัน ปตท. การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายจำลอง กั้นเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) และนายจตุรเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดย LPRU MARKETPLACE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย อ.อุษา โบลท์ทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง OR ptt ททท.ลำปาง และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้แขกภายในงานได้เยี่ยมชมและซื้อสินค้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากท่องเที่ยว ในงาน "สภากาแพ ครั้งที่ 3/2565" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แห่งความสุข Happiness Center คลังน้ำมัน ปตท. อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง



# มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดการฝึก - การศึกษา ของนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ (ผกท.พ) ร่วมพิธีเปิดการฝึก - การศึกษา ของนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี โดยมี พันเอก นพดล คามเกตุ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมให้การต้อนรับ

ในกาครั้งนี้ นางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่ นายธีรภัทร ยศอินต๊ะ และนางสาวปาริยา อินทะปัญญา นศท.ปี 4 ตัวแทนผู้ถือพานไหว้ครูเข้าร่วมพิธี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 - 5 สังกัดสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีจำนวน 508 นาย



# คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ประสานงาน แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อ.ปิยธรรม เร่งเร็ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย อ.เบญจวรรณ นันทชัย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพบ นางศุภรัสมิ์ แก้วคำดี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะคา เพื่อประสานงานแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลระดับ M1 ขนาด 120 เตียง ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโรงพยาบาลเกาะคานับว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง มีแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชกรรม ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ ศัลยกรรมกระดูก วิชาญญแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำ และมีความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกให้นักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างมาก การประสานงานครั้งนี้เป็นการหารือทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับแหล่งฝึก ในการรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าฝึกปฏิบัติการ โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเริ่มจัดส่งนักศึกษา รุ่นแรกออกฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ แหล่งฝึกต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป



# มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหมวดศึกษาทั่วไป



ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรหมวดศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารธรรม์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรงแจ้งพิธี โดย ผศ.ดร.รัชนิวรรณ มวงงค์ ผู้อำนวยการหมวดศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และส่งเสริมแนวทางการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรักษาการหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย อ.ปานเลิศ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหน่วยงานให้มีมาตรฐาน" โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด



# คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป.จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ร.ร.มายวิทยา จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเมืองมายวิทยา จังหวัดลำปาง ให้กับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 44 คน การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ดังนี้

1. เซลล์แสงอาทิตย์ โดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ และนักศึกษสาขาวิชาฟิสิกส์
  2. การสกัดคาเฟอีนจากใบชา โดย อ.ดร.สุชี สุชาติ และนักศึกษสาขาวิชาเคมี
  3. การใช้กล้องจุลทรรศน์ โดย ผศ.ศาสตรา ลาตปะละ และนักศึกษสาขาวิชาชีววิทยา
  4. คลื่นและสมบัติของคลื่น โดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ และนักศึกษสาขาวิชาฟิสิกส์
- ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด



# คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดอบรม "การประกอบธุรกิจ สำหรับบัณฑิตยุคดิจิทัล"

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สู่ตลาดแรงงาน โดยจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ "การประกอบธุรกิจ สำหรับบัณฑิตยุคดิจิทัล" ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อ.ภาคภูมิ พิฆังค์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในโครงการดังกล่าว

กิจกรรมในครั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจในตลาดแรงงานในปัจจุบัน รวมทั้งเทคนิคการเตรียมตัวและปรับตัว ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ นางสาวรัตนารักษ์ เทพตุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ปลาสดแม่มาลัย และผู้ประกอบการ จัดจำหน่ายผ่านร้านปลาส้มพะเยาของฝากจากเมืองพะเยา บนแพลตฟอร์ม shopee และ lazada พร้อมด้วยนางสาวณัชชา หลวงใน เป็นวิทยากร ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอิสระผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องปัญหาอุปสรรคที่พบในการออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาในอนาคต โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ จำนวนกว่า 100 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด



# ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม U2T for BCG ต.ผาปัง

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## ลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2565 ทีมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโครงการ U2T for BCG ต.ผาปัง แม่พริก จ.ลำปาง โดย ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ผู้จัดการ ต.ผาปัง และทีมงาน ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนใน ต.ผาปัง ได้แก่ กลุ่มคอกไก่สมุนไพร กลุ่มถั่วเน่าแผ่น กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มน้ำพริกถั่วเน่า และกลุ่มกล้วยฉาบ โดยร่วมกันวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาแนวทางการขายออกสู่ตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์และบริการที่มาจากฐานทรัพยากรของชุมชน ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ต.ผาปัง ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG โดยจะมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป



# U2T ต.เวียงเหนือ จัดกิจกรรม "กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์"



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลงษา ผู้จัดการ ต.เวียงเหนือ พร้อมด้วย อ.ดร.สุธิดา พลขานี คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและคณะทำงาน U2T for BCG ต.เวียงเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จัดกิจกรรม "กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์" ณ วัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล ฉัตรยาลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท ปาล์ม สตูดิโอ จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียน Content marketing ในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก อ.สุรียา พลละคร ที่ปรึกษาการตลาด ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้มีความน่าสนใจและการเล่าเรื่องราว สื่อสาร ผ่านภาพถ่าย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประชาชนใน คณะทำงาน U2T for BCG ต.เวียงเหนือ และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชน อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดภายใต้เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของ ต.เวียงเหนือ ต่อไป

# สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา "เทคนิคและการสร้างสรรค์งานปูนปั้น"



เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา "เทคนิคและการสร้างสรรค์งานปูนปั้น" ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.เจษฎา ทองสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายปฐมชัย มือแข็ง และ นายเอกชัย ทนดี ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งปัจจุบันทำงานปั้นปูนสด ร่วมกับทีมงานคนปั้นศิลป์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคงานปูนปั้น ซึ่งได้รับความสนใจจากพระสงฆ์ สามเณร บุคลากร นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมเรียนรู้งานปั้นปูนสดเป็นจำนวนมาก ภายใต้อามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด




กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปางและเทศบาลนครลำปาง

## MHESI Street Art

ขอเชิญเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมเซรามิกตกแต่งสถานที่ ภายใต้โครงการ "กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่สังคมท้องถิ่น"

ณ บริเวณเขื่อนยาง เทศบาลนครลำปาง

วันที่ 5-7 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง โทรศัทพ์ : 063-016-6613 , 081-031-3277



การบรรยายการปรับเปลี่ยนความคิดทำงาน

### Digital Disruption

โดยคุณวิชัย ทองแดง  
อธิการบดีและนักกลยุทธ์ และคณบดี

วันพุธที่ 31 ส.ค. 2565  
เลื่อนเวลาเป็น (เวลา 13.00 - 15.00 น.)  
ย้ายเป็น หอประชุมจินนัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทุกท่าน

ลงทะเบียนที่นี่



การบรรยายการปรับเปลี่ยนความคิด

### Digital Transformation

โดยคุณวิชัย ทองแดง  
อธิการบดีและนักกลยุทธ์ และคณบดี

วันพุธที่ 31 ส.ค. 2565  
(เวลา 13.00 - 15.00 น.)  
ณ หอประชุมจินนัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  
นักศึกษาที่เข้าร่วมมีสิ่งของมอบ 3 ชิ้น

ลงทะเบียนที่นี่



**อย่าลืม! ล็อคคอก**  
**รถจักรยานยนต์**  
**และเก็บ ทุนแถมรถ ทุกครั้ง**

ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา

### การสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา

อบรมในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 - 16.30 น.

ณ ห้องเวียงละกอน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมัครเข้าอบรม

รับจำนวน 30 ท่าน (ฟรีค่าใช้จ่ย)

สมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ 083-016-6613



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเจตนารมณ์  
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

# ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย

รวมไทยต้านโกง

# สวพ. มร.ลป. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ ร่วมกับคณาบดีทั้ง 7 คณะ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอ โครงการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนวิจัยฯ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 12.00น. และขอเชิญทุกท่านร่วมเวทีวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่าง วันที่ 15 - 21 กันยายน 2565 ในระบบออนไลน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 054-237399 ต่อ 3832 หรือ 1141 ในวันและเวลาราชการ



## ทีมวิจัย มร.ลป. โมเดลแก้จนร่วมเวทีตลาดนำการผลิตกลุ่มเกษตรกรดาวเรือง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ หัวหน้าโครงการวิจัยการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรพื้นที่สูงและการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชจรศักดิ์ วงศ์วิราช หัวหน้าแผนงานวิจัยการบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนา Operating Model พื้นที่นำร่อง ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และ ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ นักวิจัย ร่วมเวทีติดตามและขยายผลเชิงพื้นที่ที่เกษตรกร/กลุ่มประมงบางที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในการแก้ปัญหาความยากจนจากการดำเนินการส่งเสริมการใช้ศักยภาพเชิงพื้นที่ในการเพาะปลูกพืช ดอกไม้ และผลิตผลทางการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ศาลาหมู่บ้านชุมชนบ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยเวทีดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินการนำร่องส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มประมงบางปลูกดอกดาวเรืองเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่คนจนในพื้นที่ และเป็นเกษตรทางเลือกในการส่งเสริมในระดับพื้นที่จากความร่วมมือของทีมนักวิจัยและสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. รวมทั้งสำนักงานเกษตร อ.เมืองปาน และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ทั้งนี้ในเวทีดังกล่าวมีนายธนกร ลภัสเตชนนท์ ผู้ประกอบการร้านมายฟลาวเวอร์ ร้านจำหน่ายดอกไม้สดตลาดไท และนางสาวนาถยา คิดคำส่วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน เข้าร่วมเวทีเสวนาและประชุมกลุ่มย่อยเกษตรกร/กลุ่มประมงบางทั้งรายเดิมและรายใหม่หรือถึงแนวทางและวางแผนการเพาะปลูกตามความต้องการของตลาด รวมทั้งยังให้การรับรองในการรับซื้อผลผลิตดอกดาวเรืองแบบตัดดอกเพื่อจำหน่ายในตลาดไทของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยสำหรับการขยายพื้นที่เพาะปลูกและการจัดการพื้นที่เพาะปลูกที่สามารถจำหน่ายตามความต้องการของตลาดที่มีจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันผลผลิตล้นตลาดและผลผลิตขาดตลาด โดยเป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกตามแนวทางการตลาดนำการผลิตที่เกษตรกรและกลุ่มประมงบางสามารถเรียนรู้เพื่อวางแผนในการดำเนินการได้

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ หัวหน้าโครงการกล่าวว่า การดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้แผนงาน Operating Model พื้นที่นำร่อง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง มีเป้าหมายหลักคือการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่คนจนหรือกลุ่มประมงบางจากการค้นหาและสอบทานภายใต้แผนงานวิจัยการบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่ จ.ลำปาง ซึ่งมี อ.ดร.ดวงใจ พุทธิวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ เป็นหัวหน้าแผนงานภายใต้ทุนอุดหนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปี 2564 ซึ่งจากการดำเนินงาน Operating Model พื้นที่นำร่อง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ดังกล่าวสามารถนำเกษตรกร รวมทั้งคนจนหรือกลุ่มประมงบางอย่างน้อยจำนวน 30 ราย เข้ากระบวนการของการดำเนินการเพาะปลูกดอกดาวเรืองที่นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ ลดปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่

